

Số: 44 / BC-SGDĐT

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5
trong các trường phổ thông

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam hàng năm tại tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 118/UBND-KGVX ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 tại tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện Kế hoạch số 252/KH-SGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức Ngày Sách Việt Nam hàng năm tại tỉnh Đồng Tháp Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018 tại các trường phổ thông trong tháng 4 năm 2018; **trọng tâm từ ngày 16 – 22/4/2018 (Ngày Sách Việt Nam 21/4)**. Kết quả như sau:

I. Đặc điểm tình hình

Hiệu trưởng các trường phổ thông luôn có sự quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động theo kế hoạch.

Đa số cán bộ thư viện yêu nghề, nhiệt huyết, đã qua lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thư viện nên có nhiều thuận lợi trong công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực phù hợp theo điều kiện tại các đơn vị.

Các phong trào đã tổ chức luôn được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của cha mẹ học sinh, giáo viên và học sinh. Được sự hỗ trợ, cộng tác phối hợp và tham gia tốt của các tổ chức đoàn thể ở các đơn vị trường học.

II. Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 trong các trường phổ thông

1. Những mặt đạt được

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 252/SGDĐT-CNTT-TBTV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Sở GDĐT về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam hàng năm tại tỉnh Đồng Tháp đến tất cả các trường phổ thông và các đơn vị trực thuộc;

Tổ chức Hội thảo công tác thư viện trường phổ thông năm 2018, nhằm chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, các mô hình thu hút bạn đọc đến thư viện; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác phần mềm trong quản lý nghiệp

vụ thư viện; có 150 đại biểu tham dự gồm đại diện các phòng chuyên môn, trường phổ thông và các đơn vị trực thuộc Sở và các ngành liên quan.

Tổ chức Ngày Hội “Sách và Văn hóa đọc”; “Ngày hội đọc sách”... tại 499 đơn vị trường học và các đơn vị trực thuộc Sở, gồm có 313 trường tiểu học; 141 trường THCS; 43 trường THPT; 02 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực phù hợp theo điều kiện tại các đơn vị.

Đơn vị trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Lãnh đã tích cực tham gia Ngày Hội “Sách và Văn hóa đọc” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với các hoạt động thiết thực: Tham gia trưng bày các gian hàng sách; xếp sách nghệ thuật; tổ chức các trò chơi về sách; trưng bày các mô hình “Tủ sách khuyến học”; phong trào tặng sách, quyên sách cũ tấm lòng mới...

Phát động phong trào thi đua đọc sách trong nhà trường; tổ chức các hoạt động thuyết trình, đọc và làm theo sách, thi hái hoa dân chủ, thi hóa trang nhân vật trong các tác phẩm văn học...

Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình quyên góp sách, ủng hộ sách vở, hỗ trợ cho các thư viện trường học. Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền, hướng dẫn học sinh khai thác, sử dụng vốn tài liệu trong thư viện và có ý thức trách nhiệm xây dựng “Văn hóa đọc”. Có sơ kết, tổng kết, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các phong trào.

Thư viện trường học xây dựng và phát triển mô hình câu lạc bộ đọc sách, tổ chức các cuộc thi đọc sách với các hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng cấp học. Tổ chức Hội chợ trưng bày, chia sẻ, trao đổi sách giữa các lớp. Tổ chức các Cuộc thi: *Giới thiệu Sách – Quyển sách tôi yêu, Kể chuyện theo sách; Vẽ tranh theo sách, Tô màu theo sách và viết thư pháp, Thi vẽ tranh theo sách, Góp quyển sách nhỏ đọc ngàn quyển sách hay, Tọa đàm về văn hóa đọc, Giới thiệu quyển sách em yêu. . .*

Hệ thống trường phổ thông trên địa bàn tỉnh treo băng rôn, khẩu hiệu “Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam”; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong lực lượng giáo viên, phụ huynh, học sinh về mục đích, ý nghĩa việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam.

Các trường tổ chức tuyên truyền trong các buổi chào cờ đầu tuần, nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong lực lượng giáo viên và học sinh về mục đích, ý nghĩa việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam 21/4.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với thư viện huyện, thị xã, thành phố tổ chức kể chuyện theo sách cho học sinh, giới thiệu lịch sử Ngày Sách Việt Nam 21/4, trưng bày sách, giới thiệu một số đầu sách hay gắn với chủ đề kỹ năng sống, các tấm gương vượt khó học giỏi, cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Các hình thức tổ chức thực hiện của các đơn vị: tổ chức chương trình quyên góp sách cho thư viện, tổ chức phong trào thi đua đọc sách trong đơn vị trường học, thi hóa trang các nhân vật trong tác phẩm văn học, thi hái hoa dân chủ và đồ vui về sách, học sinh thi giới thiệu sách dưới cờ, thi tìm hiểu Biển đảo của Tổ

quốc, thi viết và thuyết trình trên sân khấu về cuốn sách em yêu thích, thi xếp sách nghệ thuật, trò chơi giải ô chữ, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

2. Hạn chế

Nguồn sách quyên góp tại các đơn vị chưa đa dạng, chưa phong phú, nội dung một số sách quyên góp không phù hợp.

Kinh phí tổ chức tổ chức Ngày Hội “Sách và văn hóa đọc” ở một số đơn vị còn hạn chế.

3. Một số định hướng trong năm 2019

Tiếp tục đẩy mạnh Tổ chức “Ngày hội đọc sách” tại các đơn vị trường học, Phát động phong trào thi đua đọc sách trong nhà trường, tổ chức các hoạt động thuyết trình, đọc và làm theo sách . . .

Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình quyên góp sách, ủng hộ sách vở, chú ý hỗ trợ cho các đơn vị trường học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, tổ chức các sự kiện nhằm xây dựng văn hóa đọc sách cho học sinh. Triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Tủ sách lớp học” ở hai đơn vị trường học trên địa bàn huyện Hồng Ngự, có kết quả sẽ nhân rộng mô hình này trong toàn tỉnh.

Phối hợp với Công ty DTT và Phong trào “Sách hóa nông thôn” triển khai thực hiện mô hình “Tủ sách cha mẹ học sinh” và nhân rộng tại các địa phương.

Thư viện trường học xây dựng và phát triển mô hình, câu lạc bộ đọc sách, tổ chức các cuộc thi đọc sách với các hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng cấp học.

Hệ thống trường học các cấp trên địa bàn tỉnh treo băng rôn, khẩu hiệu “Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam”; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong lực lượng giáo viên, học sinh về mục đích, ý nghĩa việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch và phối hợp tham gia tổ chức Ngày Hội “Sách và Văn hóa đọc”; “Ngày Hội đọc Sách”;... để cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tham gia, vui chơi giải trí, học tập chia sẻ kinh nghiệm nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần 5 năm 2018 trong trường phổ thông và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp./.

Nơi nhận:

- Bộ GDĐT (b/c);
- UBND Tỉnh (b/c);
- Sở Thông tin và Truyền thông (phối hợp);
- Các trường THPT, phòng GDĐT, TT GDTX (thực hiện);
- Lưu: VT, CNTTBT, M, 6b.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thanh Danh

